
รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ในการประชมุคร้ังท่ี 9/2554 

วันจนัทรท่ี  5  กนัยายน  2554  เวลา 10.00 น. 

ณ หองประชุมนารายณ 2  ชั้น 3  อาคารนารายณ  กระทรวงอตุสาหกรรม 

 

 

กรรมการผูเขาประชุม 
 

1. นายอํานวย  ปะติเส  ที่ปรึกษา 

2. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 

3. นายนันทวัฒน  สังขหลอ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 

5. นางอุไร  รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 

6. นางเยาวลกัษณ  มานะตระกูล ผูแทนสํานักงบประมาณ กรรมการ 

7. นายพรศักด์ิ  โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย  กรรมการ 

8. นายมนตรี  วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย กรรมการ 

9. นายวิวัฒน  ต้ังปอง ผูแทนโรงงาน กรรมการ 

10.  นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย ผูแทนโรงงาน กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการผูไมเขาประชุม 
 

1. ผูแทนกระทรวงพาณิชย อยูระหวางการเสนอแตงต้ัง  

2.  นายกําธร  กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย  ติดภารกิจอ่ืน 

3. นายกฤษฎา  มนเทยีรวิเชยีรฉาย ผูแทนโรงงาน ติดภารกิจอ่ืน 

 

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ 
 

1. นายคมกรชิ  นาคะลกัษณ แทนนายกฤษฎา  มนเทยีรวิเชยีรฉาย ผูแทนโรงงาน 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

1. นายวีระศักด์ิ  ขวัญเมือง สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

2. นายบัญชา  คันธชมุภ ู                      สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

3. นางสาวพรัชณี  จันทุมา  สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

4. นางสาวผุสดี  เรืองสุข  สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 
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5. นางสาวพรรณจติรา  มวงใหญ                     สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

6. นางสาวมลวิลัย  นลิแสง                     สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

7. นางสุนิดา  ชุนเจริญ  สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

8. นายบัณฑิต  วุฒิ  สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

9. นายสขุชยั  วีรวัฒนนภากูล                     สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

10. นายรังสิต  เฮียงราช  สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

11. นางพรทิพย  เกตุมา  สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

12. นางสาววราลกัษณ  โสศรีทา สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

13. นายอมรชัย  สมเจตนเลิศเจริญ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

14. นางสาววลยั  ศรเีมอืง                            3 สมาคมโรงงานนํ้าตาล 

15. นายประยุทธ  ทิพยภวัง  สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล 

16. นางสาวอภญิญา  คชชะ                       สมาคมผูผลิตนํ้าตาลและชีวพลังงานไทย 

17. นางสาวณฐาณัฎร  สุกปลั่ง  สมาคมโรงงานนํ้าตาลไทย 

18. นายเกียรติกอง  มงคลลักษณ  สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย 

19. นางสาวบุษบา  เรืองสุข  สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย 

20. นางสาวแพรภัทรา  ทองลิ้ม  ชมรมสถาบันชาวไรออยภาคอีสาน 

 

เริ่มประชุมเวลา  10.10  น. 

 

 เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ  ตปนียางกูร  เลขาธิการคณะกรรมการออยและ

น้ําตาลทราย  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย  เปน

เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักด์ิ  ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม 

 

วาระท่ี 1  เร่ืองแจงใหทีป่ระชมุทราบ 
 

นายวีระศักด์ิ  ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย  แจงวา        

นายกฤษฎา  มนเทยีรวิเชยีรฉาย ผูแทนโรงงานติดภารกิจอ่ืนและไดมอบหมายให นายคมกรชิ      

นาคะลกัษณ เขารวมประชุมแทน 
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วาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ    
 

นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย  กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา  คันธชุมภู         

รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุน ครั้งท่ี  8/2554 เมื่อวันพุธที่  17  สิงหาคม  2554  ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาในเบ้ืองตน

แลวเมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2554 

 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งท่ี 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 17 

สิงหาคม  2554  โดยไมมีการแกไข   

 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 

 

3.1  เร่ือง  การเดนิทางไปศกึษาดงูานในตางประเทศของคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527      

 

นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา  คันธชมุภ ู       

รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังน้ี 

1. เร่ืองเดิม 

1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ไดมี

มติมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ประสานงานกับคณะกรรมการชุดตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและ

น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เก่ียวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลียและประเทศแอฟริกาใต 

โดยใหกรรมการเปนผูแจงความประสงควาจะเลือกเดินทางไปประเทศใด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารกองทุน 

1.2 จากการประสานงานกับคณะกรรมการ  สวนใหญแจงความประสงคเดินทางไปศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศแอฟริกาใต สําหรับประเทศออสเตรเลียมีผูแจงความประสงคเพียง 8 ราย ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

กองทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดการเดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใต โดยใหแยกเดินทางเปน 2 คณะ เนื่องจากมีกรรมการรวมเดินทางเปน

จํานวนมาก และกําหนดการเดินทางกอนวันท่ี 23 กันยายน 2554 พรอมทั้งมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ 

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ ตอไป 
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2. การดาํเนินการ 

2.1 โดยที่การเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีกรรมการรวมเดินทางจํานวนมาก และจะตอง

ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในประเทศแอฟริกาใต จึงมีความจําเปนตองจางเหมาบริการบริษัททัวร

เปนผูดําเนินการให โดยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดจางโดยวิธพีเิศษ 

และคณะกรรมการตรวจการจาง ขึ้นมาเพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกและตอรองราคาบริษัททัวร   

2.2  สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดสงรายละเอียดการเดินทางและสถานที่ท่ีตองการศึกษาดูงาน ให

บริษัททัวรจํานวน 3 บริษัท เพื่อเสนอราคาตอคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ โดยกําหนดนัดเสนอราคาวันท่ี 

30 สิงหาคม 2554 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดนัด มีบริษัททัวร 2 บริษัท เขามาเสนอราคาดังนี้ 

(1) บริษัท เพชราภรณ กรุฟ แทรเวล จํากัด 

(2) บริษัท ทัวร ลิ้งค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ไดพิจารณาแลวมีมติเลือกบริษัท ทัวร ลิ้งค  อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด เปนผูรับจางดําเนินการในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการตามพระราช บัญญัติออย

และนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ณ ประเทศแอฟริกาใต ตามรายละเอียดดังน้ี  

คณะท่ี 1  เดินทางวันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554  (ราคาไมรวม VAT) 

(1) ชั้นธุรกิจพักหองเด่ียว  218,950  บาท/คน 

(2) ชั้นธุรกิจพักคู   198,450  บาท/คน 

(3) ชั้นประหยัดพักหองเด่ียว 118,500  บาท/คน 

(4) ชั้นประหยัดพักหองคู    98,000  บาท/คน 

คณะท่ี 2  เดินทางวันที่ 9 ตุลาคม  – 16 ตุลาคม 2554  (ราคาไมรวม VAT) 

(1) ชั้นธุรกิจพักหองเด่ียว  214,500  บาท/คน 

(2) ชั้นธุรกิจพักคู   194,000  บาท/คน 

(3) ชั้นประหยัดพักหองเด่ียว 118,500  บาท/คน 

(4) ชั้นประหยัดพักหองคู    98,000  บาท/คน 

ทั้งน้ี ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามวันเวลาในการเดินทาง และภาษีนํ้ามัน 

3. ขอเสนอประกอบการพิจารณา 

3.1 เนื่องจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งน้ีเก่ียวของกับคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ทั้ง 5 คณะท่ีประกอบไปดวย 

(1) คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (กอน.) 21  คน 

(2) คณะกรรมการบริหาร (กบ.)   13  คน 

(3) คณะกรรมการบริหารกองทุน (กท.)  12  คน 

(4) คณะกรรมการนํ้าตาลทราย (กน.)  15  คน 

(5) คณะกรรมการออย (กอ.)   14  คน 
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ดังนั้น จึงมีประเด็นที่เก่ียวของ ดังนี้ 

3.1.1  ขณะน้ีมีกรรมการบางทานไดพนวาระไปและอยูระหวางเสนอชื่อผูแทนคนใหม 

เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการแทน ซึ่งผูแทนดังกลาวแสดงความประสงคจะรวมเดินทางในครั้งน้ีดวย 

3.1.2 กรรมการบางทานแจงวาไมสามารถรวมเดินทางไปดูงานในครั้งนี้ได เนื่องจากติด

ราชการอ่ืนหรือติดภารกิจอ่ืน ขอหารือวาจะสามารถมอบใหผูอ่ืน ใชสิทธิ์เดินทางแทนตนเองไดหรือไม  

3.1.3 เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางไปดูงานในครั้งนี้ กําหนดไวชวงปลายเดือน

กันยายน – ตุลาคม 2554 และปรากฏวามีผูแทนฝายราชการบางทานจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30

กันยายน 2554 จึงขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาประเด็นดังกลาว  

3.1.4 ปกติการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุดตางๆ จะมีเจาหนาที่รวม

เดินทางไปดวย เพื่อชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ดังน้ัน จึงขอเสนอใหคณะกรรมการ

บริหารกองทุนพิจารณาวาจะเห็นสมควรใหมีเจาหนาท่ีรวมเดินทางในครั้งนี้ดวยหรือไม ซึ่งหากท่ีประชุมอนุมัติก็

จะมีคาใชจายในสวนนี้ เพิ่มขึ้นจากคาใชจายตาม 3.3 

3.2 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดมีมติใหแยกเดินทางไปดูงานเปน 2 คณะ แต

จนถึงขณะน้ี (2 กันยายน 2554) คณะกรรมการสวนใหญยังไมแจงความประสงควาจะเดินทางในคณะที่ 1 

หรือคณะท่ี 2 ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เชน การจองต๋ัวเครื่องบิน โดยเฉพาะ ต๋ัว

เครื่องบินชั้นธุรกิจ ซึ่งโดยปกติจะตองจองลวงหนาประมาณ 2-3 เดือน และในแตละเท่ียวบินจะมีที่นั่งชั้นธุรกิจ

อยูจํากัดไมเพียงพอตอจํานวนกรรมการ (ตามระเบียบกําหนดใหกรรมการนั่งชั้นธุรกิจ) จึงอาจจะตองเดินทาง

โดยที่นั่งชั้นประหยัดหรือแยกเดินทาง โดยสายการบินอ่ืนๆ แทน 

3.3 จากขอจํากัดเรื่องเวลา จํานวนกรรมการ และเจาหนาที่ที่จะรวมเดินทาง ตลอดทั้ง

จํานวนที่นั่งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด จึงยังไมสามารถระบุจํานวนงบประมาณที่จะใชดําเนินการไดอยางชัดเจน  

ดังนั้น สํานักงานฯ จึงประมาณการคาใชจายเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารกองทุนดังตอไปน้ี 

- คาใชจายในสวนกรรมการ 70 คน ๆ ละ 218,950  บาท  15,295,000.00 บาท 

                            VAT            1,070,650.00 บาท 

    รวมทั้งสิ้น    16,365,650.00 บาท 

ซึ่งงบประมาณดังกลาวไมไดต้ังไวในประมาณการรายจายป 2554 ของสํานักงานกองทุน

ออยและน้ําตาลทราย ดังนั้น จึงตองขออนุมัติประมาณการรายจายป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและ

น้ําตาลทรายเพิ่มเติม  จํานวน 16,365,650 บาท 

3.4 เนื่องจากการจัดจางบริษัท ทัวร ลิ้งค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในครั้งนี้วงเงินเกิน  

2,000,000 บาท จึงตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามขอ 53(2) แหงระเบียบคณะ

กรรมการบริหารกองทุน วาดวย การพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 และฉบับแกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 มกราคม 2540 ซึ่งกําหนดวา การสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินสูงกวา 

2,000,000 บาท ใหผูอํานวยการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน  
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ประเด็นพิจารณา  

1. พิจารณาขอเสนอของสํานักงานฯ ตาม 3.1, 3.2, 3.3 และ 3.4  

2. พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายเพิ่มเติมป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล

ทราย เปนเงินจํานวน 16,365,650 บาท 

3. พิจารณาใหความเห็นชอบในการจัดจางบริษัท ทัวร ลิ้งค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปน

ผูดําเนินการในการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้  

 

ความเห็นท่ีประชุม 

รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เสนอวา เนื่องจากเดือนกันยายน เปนชวงใกลสิ้น

ปงบประมาณ ประกอบกับกรรมการบางทานอาจจะมีการโยกยาย เปลี่ยนแปลงตําแหนง เสนอใหเลื่อนเวลา

การเดินทางออกไปเปนกลางเดือนตุลาคม 2554 

นางอุไร  รมโพธิหยก  ผูแทนกระทรวงการคลัง เสนอวา เห็นดวยกับรองประธานเนื่องจากชวงนี้ 

อยูในชวงคาบเก่ียวระหวางปงบประมาณเกาและงบประมาณใหม เสนอใหชะลอการเดินทางไวกอนจะเหมาะ

กวา เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของกรรมการผูแทนในสวนราชการบางทาน  

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนชุดปจจุบันจะหมดวาระใน

วันที่ 8 ธนัวาคม 2554 ซึง่ตามกฎหมายคณะกรรมการชุดนี้จะรกัษาการตอไป จนกวาจะมกีารแตงต้ังกรรมการ

ชุดใหมซึ่งตองใชเวลาพอสมควร จึงเห็นควรใหกรรมการชุดน้ีไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใต  

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน  ชี้แจงวา ฤดูการผลิตปนี้โรงงานน้ําตาลจะเปดหีบออย

ประมาณวันที่ 10 พฤศจกิายน 2554 กอนเปดหีบจะตองมีการเตรียมการ และสมาคมชาวไรออยก็จะมีการ

ประชุมใหญประจําป ฉะนั้นจะไปไหนกันไมได การเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศครั้งนี้ถาไมเลื่อนก็จะดี 

เพราะไดติดตอประสานงานไวแลว 

นายมนตรี  วิศณุพรประสิทธิ์  ผูแทนชาวไรออย  ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณอิสสระ เน่ืองจาก

ไดเตรียมการและติดตอประสานงานไวแลว และการเดินทางครั้งนี้แบงเปน 2 คณะ ใครพรอมก็เดินทางไปคณะ

ที่ 1 ถายังไมพรอมก็รอไปคณะที่ 2 

นายพรศักด์ิ  โอวาทวรกิจ  ผูแทนชาวไรออย  ใหความเห็นวา กอนโรงงานนํ้าตาลเปดหีบ สมาคม

ชาวไรออยก็จะตองมีการประชุมสมาคม เสนอวาการเดินทางไมควรอยูในระหวางเดือนพฤศจิกายน  

นายวิวัฒน  ต้ังปอง  ผูแทนโรงงาน  ใหความเห็นวา เห็นดวยกับรองประธานกรรมการ ที่ระยะเวลา

ชวงนี้จะเปนชวงคาบเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนโยกยายตําแหนง และการเกษียณราชการของกรรมการผูแทน

ภาครัฐ ใหผูอํานวยการฯ ชี้ใหชัดวาในสวนราชการแตงต้ังโดยตําแหนง และชื่อ เมื่อเปลี่ยนไปแลวจะกระทบ

หรือไม และในการเดินทางครั้งน้ีจะตองเปนตัวกรรมการเทานั้น จะมอบใหใครไปแทนไมได เพราะวัตถุประสงค

ของการไปดูงานก็เพื่อนําความรูมาปฏิบัติ และตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย  
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ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา  การแตงต้ังผูแทนสวนราชการ ซึ่งตามประกาศพระราช

กฤษฎีกา กําหนดวา ผูแทนสวนราชการซึ่งแตงต้ังโดยตําแหนงไมสามารถเขารวมประชุมได และมอบหมายให

ผูอ่ืนประชุมแทน ใหผูเขาประชุมแทนมีสิทธิ์รับเบ้ียประชุมได โดยใหถือวาผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติราชการ

แทน แตถาแตงต้ังโดยระบุชื่อและตําแหนง และมอบหมายใหผูอ่ืนเขาประชุมแทน ผูเขาประชุมแทนไมมีสิทธิ์รับ

เบ้ียประชุม เพราะมีผลเทากับเปนการแตงต้ังโดยระบุชื่อบุคคล  

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน  ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณ

วิวัฒน เพราะการไปดูงานไมใชเปนการตอบแทนคนที่ทํางานเทาน้ัน แตไปดูเพื่อนํามาเพิ่มพูนความรูและนํามาใช

ในการปฏิบัติงาน เสนอวา ถากรรมการทานใดพรอมก็ใหเดินทางไปดูงาน 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน  ใหความเห็นวา เพื่อความรอบคอบใหฝายกฎหมายไป

ตรวจสอบดู เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการในสวนของผูแทนภาคราชการอีกครั้งหนึ่ง 

 

มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการตามพระราช 

บัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อเย่ียมชมกระบวนการผลิตออยและนํ้าตาลทราย ตลอดทั้ง

สถาบันวิจยัฯ ณ ประเทศแอฟริกาใตในครั้งน้ี จะเปนประโยชนตออุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงการวิจัยเก่ียวกับออยและนํ้าตาลทรายที่ประเทศแอฟริกาใตมีความกาวหนา

กวาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทยมาก  ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติ  

1. เห็นชอบการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใตของคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ทั้ง 5 คณะ รวมทั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(นายอํานวย ปะติเส) โดยใหกําหนดวันเดินทางคณะที่ 1 ระหวางวันท่ี 27 กันยายน  - 4 ตุลาคม 2554 และ

คณะท่ี 2 ระหวางวันท่ี    9 – 16 ตุลาคม 2554 โดยอนุมัติใหมีเจาหนาที่รวมเดินทางเพิ่มเติมอีก 2 คนตอการ

เดินทาง เปนเจาหนาที่จากสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายจํานวน 2 คน และสํานักงานคณะกรรมการ

ออยและน้ําตาลทรายจํานวน 2 คน รวม 4 คน รวมเดินทางไปดวย เพื่อชวยประสานงานและอํานวยความ

สะดวกในเรื่องตางๆ   

2. เห็นชอบใหกรรมการผูแทนสวนราชการ ที่แตงต้ังโดยตําแหนงและไมสามารถรวมเดินทางได 

มอบหมายใหผูอ่ืนใชสิทธิเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการแทนได สําหรับกรรมการผูแทนฝายโรงงานน้ําตาลและ

กรรมการผูแทนฝายชาวไรออยซึ่งแตงต้ังชื่อเปนกรรมการและรวมถึงผูแทนสวนราชการ ซึ่งแตงต้ังชื่อและตํา

แหงเปนกรรมการไมสามารถมอบใหผูอ่ืนใชสิทธิแทนตนเองได 

3. เห็นชอบใหผูแทนสวนราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2554 และผูแทน

สวนราชการที่อาจมีการโยกยาย เปลี่ยนแปลงตําแหนงในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ใหเดินทางศึกษาดูงานใน

ตางประเทศครั้งน้ี โดยใหเดินทางในคณะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554  
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4. อนุมัติประมาณการรายจายเพิ่มเติมป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ

เปนคาใชจายในการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งน้ี  เปนเงิน จํานวน 16,365,650 บาท 

 

วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

4.1   เร่ือง  ประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานกองทุนออยและ

นํ้าตาลทราย 

 ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา 

1. ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2535 วาดวย การบริหารและ

ควบคุมการปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนฯ ขอ 11 " ใหผูอํานวยการ จัดทํางบประมาณรายจายประจําป ของ 

สํานักงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติและใหสํานักงานเบิกจายตามงบประมาณ

รายจายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ " 

2. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดจัดทําประมาณการรายจายประจําป พ.ศ.2555 

เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน  พิจารณาอนุมัติจํานวนเงินทั้งสิ้น  26,787,320.00  บาท(ย่ีสิบหกลาน

เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามรอยย่ีสิบบาทถวน)  ดังนี้ 

2.1  งบบุคลากร จาํนวน 10,287,360.00 บาท 

2.2  งบดําเนินงาน จาํนวน 6,480,960.00 บาท 

2.3  งบลงทุน จาํนวน 143,000.00 บาท 

2.4  งบกลาง จาํนวน 976,000.00 บาท 

2.5  งบเงินสํารองจายบําเหน็จ จาํนวน 8,900,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้นจํานวน 26,787,320.00 บาท 

 

ประเดน็พิจารณา 

พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายประจําป พ.ศ.  2555 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล

ทรายเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน  26,787,320.00  บาท 

 

ความเห็นท่ีประชุม 

รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน  ใหความเห็นวา งบสํารองจายบําเหน็จที่ต้ังไวในแตละ

ปไมไดจายท้ังหมด จะจายนอยมาก กรณีจายไมหมดก็จะแสดงยอดรวมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จงึควรจะมีหลักเกณฑท่ี

แสดงฐานะทางบัญชไีวจะไดไมจัดสรรไวเกินความจําเปน 

นางอุไร  รมโพธิหยก  ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา เงินบําเหน็จกอนนีถ้าฝากไว

ดอกเบ้ียก็ไมคุม เสนอใหธนาคารแหงประเทศไทยแนะนําการบริหารเงินกอนน้ี  
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รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา ควรจะต้ังเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

และจดทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย นาจะเหมาะสมกวาการบริหารเงิน เพราะการบริหารเงินจะมีความ

เสี่ยง 

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ใหความเห็นวา การเอาเงินบําเหน็จกอนนี้ไปต้ังเปนกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ กําลังศึกษาขอมูลรายละเอียด จะทําเปนขอมูล พรอมท้ังจํานวนเงินสํารองวาควรจะเปนเทาไหร 

เสนอคณะกรรมการตอไป 

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน  ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหความเห็นวา ขณะนี้กําลังมี

กองทุนใหมท่ีจะใหกูใหสํานักงานกองทุนฯ ไปศึกษาดู 

นายคมกรชิ  นาคะลกัษณ  ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา นโยบาย

รัฐบาลที่จะจายคาจางใหผูจบปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท สวนของกองทุนมีผลกระทบหรือไม 

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ใหความเห็นวา ในสวนของกองทุนฯ จะมีพนักงานท่ีเขาใหม

ประมาณ 1-2 คน ขณะนี้ตองดูนโยบายวาจะปรับเพิ่มคาครองชีพหรือเปนคาจาง  

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เน่ืองจากเปนนโยบายของภาครัฐ ให

กองทุนฯ สนองนโยบายของภาครัฐ กองทุนฯ มีผูจบปริญญาตรีเขาใหมไมก่ีคน จะแสดงใหเห็นวา 

คณะกรรมการชุดน้ีใหความสนใจ โดยใหมีผลต้ังแต 1 ตุลาคม 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

นางอุไร  รมโพธิหยก  ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา ใหดําเนินการโดยเฉลี่ยจากงบ

ดําเนินงานเพราะของกองทุนมีพนักงานไมมาก 
 

มติท่ีประชุม 

อนุมัติงบประมาณการรายจายประจาํป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย 

เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน  26,787,320.00 บาท แยกเปนหมวดรายจาย ดังน้ี 

1. งบบุคลากร จาํนวน 10,287,360.00 บาท 

2. งบดําเนินงาน จาํนวน 6,480,960.00 บาท 

3. งบลงทุน จาํนวน 143,000.00 บาท 

4. งบกลาง จาํนวน 976,000.00 บาท 

5. งบเงินสํารองจายบําเหน็จ จาํนวน 8,900,000.00 บาท 

รวม  26,787,320.00 บาท 

 

วาระท่ี 5 การดาํเนินการตามมตคิณะกรรมการบริหารกองทุน 
 

นายบัญชา  คันธชุมภู  รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนนิการตามมติ

คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งท่ี  8/2554 เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ใหคณะกรรมการ

บริหารกองทุนไดรับทราบ   
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วาระท่ี 6 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

6.1 รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  

ความเห็นท่ีประชุม 

ที่ประชุมมีความเห็นวา ใหนําเรื่องเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย รับทราบ และ

เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ การขอขยายเวลาชําระหนี้เงินกูจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2555 ตอไป 

6.2 สรปุสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค  

6.3 รายงานผลการจางที่ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออย          

และนํ้าตาลทรายท้ังระบบ               

 

วาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ  

 

7.1  เร่ือง  การสรางอาคารสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย 
 

รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา  

ตามที่ไดมีความเห็นจากหลายฝายที่เก่ียวของเก่ียวกับการกอสรางอาคารสํานักงานกองทุนออย

และนํ้าตาลทราย ในพื้นที่วังบานดอกไม (วังแดง) เพื่อแกไขปญหาพื้นที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และ

ปญหานํ้าทวม นั้น 

สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือหารือตอสํานักโบราณคดี กรมศิลปากรเก่ียวกับการกอสราง

อาคารสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ขึ้นในบริเวณวังบานดอกไม (วังแดง) ซึ่งเปนสถานที่ท่ีกรม

ศิลปากรไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานไว วาจะสามารถดําเนินการไดหรือไมเพียงใด และกรมศิลปากรไดมี

หนังสือลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2554 ตอบขอหารือวา อาคารวังบานดอกไม (วังแดง) ไดประกาศขึ้นทะเบียนเปน

โบราณสถาน สําหรับตําแหนงที่ขอกอสรางอาคารสํานักงานกองทุนฯ ต้ังอยูดานหนาของวังบานดอกไม ซึ่งจะมี

ผลกระทบตอคุณคาของโบราณสถาน  แตเนื่องจากในปจจุบันไดมีสิ่งกอสรางต้ังอยูในบริเวณนั้นอยูแลว หาก

เปนการปรับใชพื้นท่ีของอาคารที่มีอยูเดิม หรือ กอสรางใหมในความสูงเทากับอาคารเดิมก็พอจะอนุโลมได  

ทั้งน้ี จะตองมีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีไมขัดแยงทําลายคุณคาของโบราณสถาน และขอใหสงแบบกอสรางให

กรมศิลปากรพจิารณาความเหมาะสมอีกครัง้   

 สํานักงานกองทุนฯ มีความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

1. เหตุผลและความจําเปนในการมีอาคารสํานักงานกองทุนฯ 

1.1 ตามมาตรา 23 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 

กําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนนิติบุคคลและมีสํานักงานใหญอยูที่ สํานักงานคณะกรรมการออย

และนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 

แมวาพระราชบัญญัติฯ จะกําหนดใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มีสํานักงาน

ใหญอยูท่ีสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม แตชวงเวลาที่ผานมาหลังจาก
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ที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2527 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดแรก และตอมามีการ

จัดต้ังสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายขึ้น ซึ่งสถานที่ทําการแหงแรกอยูท่ี ชั้น 2 กรมสรรพากร (บางลาํพ)ู 

โดยความอนุเคราะหของอธิบดีกรมสรรพากร (นายวิโรจน เลาหะพันธ) ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการบริหาร

กองทุนในขณะนั้น และหลังจากนั้นกองทุนออยและน้ําตาลทรายก็ยังไมมีสถานที่ทําการท่ีถาวร เน่ืองจาก

กระทรวงอุตสาหกรรมไมสามารถจัดหาสถานท่ีเพื่อใชเปนที่ทําการใหแกสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาล

ทรายได โดยมีการยายสถานท่ีทําการอยูหลายครั้ง ดังนี้  

• ป 2527-2531 ชั้น 2 กรมสรรพากร (บางลาํพู) 

• ป 2531-2533 ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (วังแดง) 

(หองประชุมศูนยบริหารการผลิตฯ ในปจจุบัน) 

• ป 2533-2546 เชาชั้น 7  และตอมายายมาเชาชั้น 2 อาคารน้ําตาลไทย

กาญจนบุรี (ยศเส) 

• ป 2547-2549 เชาชั้น 37 อาคารพญาไทพลาซา ราชเทวี (จํานวน 3 หอง) 

• ป 2550-ปจจุบัน ชั้นลางอาคารหนา (วังแดง) (ชั้นบนเปนสถานที่ทําการของฝาย

บุคคล บริษัท กระดาษบางปะอิน จํากัด) 

ซึ่งจะเห็นไดวาสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย จัดต้ังขึ้นมาเปนเวลา 27 ปแลว แต

ยังไมมีสถานท่ีทําการที่เปนหลักแหลงแนนอน 

1.2 สถานท่ีทําการในปจจุบัน แตเดิมใชเปนท่ีจอดรถ ตอมาไดมีการปรับปรุงตอเติมเปนหอง

ทํางานมีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร สภาพโดยรวมสรุปได ดังน้ี 

(1) ระดับพื้นหองจะตํ่ากวาระดับถนนหนาอาคาร  ทําใหเกิดปญหาน้ําเขากรณีที่มีฝน

ตกหนักและน้ําทวม  

(2) เนื่องจากเดิมใชเปนที่จอดรถ จึงมีความสูงจากพื้นหองถึงเพดานหองนอยกวาเมื่อ

เทียบกับหองทํางานทั่วไป และยังมีคานขนาดใหญตลอดความยาวและความกวาง

ของหองซึ่งเปนอุปสรรคตอการกระจายความเย็นของเครื่องปรับอากาศดวย 

นอกจากน้ีพื้นท่ีปฏิบัติงานที่มีอยูเริ่มคับแคบ ซึ่งจะเปนปญหาตอการพัฒนาและ

ยกระดับองคกรในอนาคต 

(3) หองหลังสุดท่ีใชเปนหองประชุมและเก็บเอกสารประสบปญหาหลังคารั่วซึมจากน้ํา

ไหลยอนเขาขอบกระเบ้ือง ในกรณีที่ฝนตกหนัก และไมสามารถแกไขได เนื่องจาก

สภาพหลังคาสวนดังกลาวไมสามารถทําใหลาดเทไดเพียงพอเพราะติดขอบหนาตาง 

กรณีดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายตอฝาเพดานและเอกสารท่ีเก็บในหองมาโดย

ตลอด (เอกสารรอการตรวจสอบสําหรับ สตง .) 
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1.3 นอกจากประเด็นปญหาตาม 1.2 แลว สํานักงานกองทุนฯ เห็นวา “สถานะ” ของกองทุน

ออยและน้ําตาลทรายซึ่งเปนนิติบุคคลที่ตองดูแลรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายของ

ประเทศท่ีประกอบดวยโรงงานนํ้าตาลระดับแนวหนาของโลก 47 บริษัท ชาวไรออยในระบบกวาหนึ่งแสน

ครอบครัว และประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาลทรายระดับตนๆ ของโลก  โดยมีกองทุนออยและนํ้าตาลทราย

ซึ่งเปนหนวยการเงินและเปนสวนหนึ่งขององคกรขับเคลื่อนระบบ ดังนั้น  กองทุนออยและนํ้าตาลทราย จึงควร

มีสถานที่ทําการท่ีถาวรเหมาะสมกับสถานะและความนาเชื่อถือขององคกรเชนเดียวกับองคกรอ่ืนๆ ใน

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย 

กวา 10 ปที่ผานมามีความพยายามที่จะใชเงินกองทุนฯ จัดซื้ออาคารเพื่อเปนสถานที่ทํา

การของกองทุนออยและน้ําตาลทราย และหนวยงานที่เก่ียวของ แตไมสามารถดําเนินการไดจากขอจํากัดดาน

การเงินและปญหาขอกฎหมายตามมาตรา 23 วรรค 2 ที่กําหนดใหกองทุนฯ มีสํานักงานอยูท่ี สอน.  กระทรวง

อุตสาหกรรม แตกรณีน้ีจะเปนการใชเงินกองทุนฯ ปรับปรุงหรือกอสรางอาคารสํานักงานกองทุน ออยและ

น้ําตาลทรายขึ้นในสถานท่ี ซึ่ง สอน. กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูขอใชจากกรมธนารักษ จึงนาจะดําเนินการได   

2. ผลกระทบ 

2.1 จากการสืบคนขอเท็จจริงทราบวาพื้นท่ีวังบานดอกไม (วังแดง) เปนท่ีราชพัสดุ ซึ่ง

กระทรวงอุตสาหกรรมไดขอใชพื้นที่ (เชา) ตอกรมธนารักษและบริษัท กระดาษบางปะอิน จํากัด ขอเชาพื้นที่

บางสวนจากกระทรวงอุตสาหกรรมอีกตอหน่ึง และปจจุบันนี้สัญญาเชาระหวางกรมธนารักษกับกระทรวง

อุตสาหกรรม  และสัญญาเชาระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัท กระดาษบางปะอิน จํากัด ลวนหมด

สัญญาเชาและไมมีการตอสัญญาแตอยางใด  

ทั้งน้ี ตามผลการหารือกรมศิลปากรอนุญาตใหดําเนินการได 2 แนวทาง คือ 

(1) ปรับใชพื้นท่ีของอาคารที่มีอยูเดิม หรือ 

(2) กอสรางใหมในความสูงเทาอาคารเดิม (2 ชั้น) 

และจากการหารือกับสํานักงานโยธาเขตปอมปราบศัตรูพาย ทราบวาบริเวณน้ีสามารถ

สรางอาคารในความสูงไดไมเกิน 4 ชั้นหรือ 15 เมตร แตกรณีของสํานักงานกองทุนฯ ขึ้นอยูกับกรมศิลปากรจะ

อนุญาต 

ซึ่งสํานักงานฯ เห็นวา กรณีท่ีจะกอสรางใหมในพื้นท่ีเดิมหรือในกรณีที่เปนการปรับใช

พื้นที่ของอาคารเดิมนาจะสามารถดําเนินการไดทันที 

2.2 ไมวาจะดําเนินการตาม 2.1 ในแนวทางใดก็จะมีผลกระทบดังนี้ 

2.2.1 ในกรณีที่เปนการกอสรางใหมในความสูง 2 ชั้น เทาอาคารเดิม 

(1)  จะตองยายเจาหนาที่ฝายบุคคลและจัดซื้อของบริษัท กระดาษบางปะอิน จํากัด      

(7 อัตรา) ไปอยูรวมกับสวนงานอ่ืนของบริษัทฯ ท่ีอาคารวังแดง สําหรับสํานักงาน

กองทุนฯ ทั้งหมดก็จะตองจัดหาสถานที่ทําการชั่วคราว เชนเดียวกัน  
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(2) การสรางอาคารใหมในพื้นที่เดิมและในความสูง 2ชั้นเทาเดิม ในแงของการลงทุน

อาจไมคุมคา เนื่องจากไดพื้นที่เทาเดิมหรือเพิ่มขึ้นแตก็ไมมากนัก  ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับ

การออกแบบตัวอาคารวาจะสามารถออกแบบภายใตพื้นท่ีและความสูงอันจํากัด

ใหไดประโยชนสูงสุดเพียงใด แตอยางไรก็ตามไมวาจะสรางก่ีชั้นก็จะเปนอาคาร

กองทุนออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปนสถานท่ีทําการถาวรสรางความนาเชื่อถือใน

ฐานะองคกรหนึ่งของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทย และเปน

การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตาม 1.2 ดวย 

2.2.2 ในกรณีที่เปนปรับใชพื้นท่ีของอาคารที่มีอยูเดิม 

ดวยวัตถุประสงคที่ตองการอาคารสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทรายท่ีมั่นคงถาวร 

การปรับใชพื้นท่ีของอาคารเดิมควรจะปรับปรุงใหมท้ังหมด  ดังนั้น จะตองยายเจาหนาที่ของบริษัท กระดาษ

บางปะอิน จํากัด และสํานักงานกองทุนฯ เชนเดียวกับ 2.2.1 (1)  

3. คาใชจายในการดําเนินการ 

ในกรณีที่เปนการสรางอาคารใหมในความสูง 2 ชั้น หรือ 3-4 ชั้น คาดวาจะใชงบประมาณไม

สูงมากนักเนื่องจากเปนอาคารขนาดเล็ก และไมมีคาใชจายเก่ียวกับท่ีดินหรือการปรับปรุงอาคารเดิมก็ จะมี

คาใชจายไมสูงมาก ซึ่งขณะนี้กองทุนฯ มีงบประมาณพอที่จะดําเนินการไดทั้งสองกรณี 

4. ขอดี / ขอเสีย 

4.1 ขอดี 

(1) กองทุนออยและน้ําตาลทราย มีสถานที่ทําการที่มั่นคงถาวร เชนองคกรอ่ืนๆ ใน

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย 

(2) เปนการแกไขปญหาตาม 1.2 

(3) ปจจุบันกองทุนฯ มีการขยายขอบเขตการดําเนินงานกวางขึ้นกวาเดิม เชน การให

สินเชื่อแกชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในโครงการตางๆ การดําเนินงานดานวิจัย

และพัฒนา ซึ่งมีความจําเปนตองมีฝายเลขานุการหรือสวนงานขึ้นมารองรับ และจะ

มีโครงการใหมๆ เพิ่มอีกในอนาคต  การมีสถานท่ีทําการมั่นคงถาวรมีพื้นท่ี

ปฏิบัติงานเพียงพอ จะทําใหการยกระดับพัฒนาองคกรทําไดงายขึ้น 

(4) ภาพลักษณและความนาเชื่อถือขององคกรมีมากขึ้น 

(5) ผูที่เก่ียวของมีความภูมิใจและมั่นใจในความมั่นคงขององคกรและระบบมากขึ้น 

4.2 ขอเสีย 

(1) ในชวงแรกของการยายไปอยูสถานที่ทําการชั่วคราว จะสงผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงาน  

(2) กองทุนฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการกอสรางอาคารใหม  
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ประเด็นพิจารณา  

พิจารณาวาสมควรมีการกอสรางอาคารสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทรายหรือปรับปรุง

อาคารสถานที่ทําการเดิม ตามที่สํานักงานฯ เสนอหรือไมประการใด 

 

ความเห็นของท่ีประชุม 

นางอุไร  รมโพธิหยก  ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา เนื่องจากเปนท่ีราชพัสดุ ซึ่งอยูใน

ความรับผิดชอบของกรมธนารักษ จะมีผลกระทบในระยะเวลาการใชพื้นท่ี ถาจะสรางอาคารสํานักงานที่ถาวร 

เห็นควรใหหารือไปยังกรมธนารักษ ใหชัดเจนวากอสรางไดหรือไม และระยะเวลาในการใหใชพื้นท่ีนานแคไหน  

นายพรศักด์ิ  โอวาทวรกิจ  ผูแทนชาวไรออย  ใหความเห็นวา เนื่องจากเปนท่ีราชพัสดุ กรมธนา

รักษดูแล จะใหใชพื้นที่นานแคไหนตองชัดเจน ประกอบกับไมสามารถสรางใหสูงเกินกวาที่กําหนดได เสนอให

หาซื้อท่ีดินใหเปนของกองทุนฯ และใหทุกหนวยงาน เชน ศูนยบริหารการผลิตฯ สมาคมชาวไร สมาคมโรงงาน

ไปอยูรวมกัน ใกลกับ ธ.ก.ส. จะไดเปนศูนยรวมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เชนเดียวกับของประเทศ

แอฟริกาที่ทุกสวนของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลจะอยูในพื้นท่ีเดียวกัน เชน สถาบันวิจัยออยและน้ําตาล  

เปนตน ซึ่งขณะน้ีกองทุนออยและน้ําตาลทรายมีเงินพอท่ีจะซื้อที่ดิน และสรางอาคารที่ทําการเปนของตนเองได 

จะไดดูดีมีความนาเชื่อถือมีความมั่นคง เสนอใหพิจารณาท่ีอ่ืนนอกจากวังแดง  

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน  ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณพรศักด์ิที่ใหกองทุนฯอยู

ในพื้นที่ของตนเอง เสนอใหหาพื้นที่แหงใหม และใหยายไปอยูรวมกันทุกองคกร ซึ่งทรัพยสิน ท่ีดิน อาคาร

สิ่งกอสรางทั้งหมดก็เปนของกองทุนและเปนของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งหมด 

นายอํานวย  ปะติเส ที่ปรึกษา  ใหความเห็นวา  จะไดเห็นหนวยงานออยและน้ําตาลอยูรวมใน

พื้นที่เดียวกันหมด เสนอใหสรางเปนตึกเดียว และใหทุกองคกรเก่ียวกับออยและนํ้าตาลมาเชา และอยูรวมกัน 

ซึ่งจะนาสนใจกวาการอยูกบัวังบานดอกไม (วังแดง) 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน  ใหความเห็นวา  เห็นดวยในหลักการใหกองทุนมีสถานที่

ทําการที่ถาวรเปนของตนเอง เหมาะสมกับสถานะและความนาเชื่อถือขององคกรอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล

ทราย ใหหาพื้นท่ีและจัดทํารายละเอียดโดยเร็ว และนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

มติท่ีประชุม 

1. ใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือหารือตอกรมธนารักษตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 

2. เห็นชอบในหลักการใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มีที่ทําการถาวรเปนของตนเอง

และใหพิจารณาพื้นที่ใหมที่เหมาะสมโดย   

(1) ซือ้อาคารที่สรางเสร็จแลว หรือ 

(2) ซื้อที่ดินและกอสรางอาคารสํานักงานเปนของตนเอง 
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โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทํารายละเอียดความจําเปนในการใชพื้นที่ งบประมาณ คาที่ดิน 

สิ่งกอสรางและสวนที่เก่ียวของทั้งหมด เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป 

 

7.2  เร่ือง การทบทวนมตคิณะกรรมการบริหารกองทุน คร้ังท่ี 7/2554 เร่ืองการจัดจาง

การศกึษาแนวทางการปรับโครงสรางอตุสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย    

ท้ังระบบ โดยวิธีพิเศษ 

 

นางอุไร  รมโพธิหยก  ผูแทนกระทรวงการคลัง ชี้แจงวา สืบเน่ืองจากมติคณะกรรมการบริหาร

กองทุน ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหจัดจางสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปนผูดําเนินการศึกษา แนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล

ทรายท้ังระบบ โดยวิธีพิเศษ พรอมทั้งเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการ

ตรวจรับการจาง 

คณะกรรมการจัดจาง ไดประชุมรวมกันแลวเห็นวา การดําเนินการจางแนวทางการปรับโครงสราง

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายทั้งระบบในครั้งน้ีไมควรใชการจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 18 ของระเบียบคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 แตควรจะเปนการ

จางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ตามขอ  65  ของระเบียบดังกลาว  เน่ืองจากอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย ได

เคยวาจาง TDRI ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องตางๆ  มาหลายครั้งแลว  ไดเห็นความสามารถและผลงานแลว และ

เปนผูใหบริการที่เชื่อถือได  ประกอบกับเปนเรื่องท่ีเรงดวนท่ีตองดําเนินการ  ดังนั้นเพื่อใหการจัดจางเปนไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพสัดุ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 ตาม

ขอ  65  จึงขอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจาณาทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งท่ี  7/2554  

วาระท่ี  3. 3.1 เรื่องขออนุมัติจัดจางการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย 

โดยวิธีพิเศษ เปนการจางที่ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล

ทรายท้ังระบบโดยวิธีการตกลงและใหคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษรวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับการจาง

ที่แตงต้ังในคราวประชุมดังกลาวเปนคณะกรรมการจัดจางและตรวจรับการจางโดยวิธีตกลง พรอมท้ังให

สัตยาบันที่คณะกรรมการจัดจางไดเชิญสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งเปนผูรับจางทํางาน

ดังกลาวมาเจรจาขอบเขตรายละเอียดของงาน รวมทั้งกําหนดระยะเวลาและผลผลิตในการสงมอบงานในแต

ละงวดใหมีความชัดเจน และปรับลดราคาวาจางลงเหลือเปนเงินจํานวน  8,800,000 บาท ตามรายละเอียดใน

วาระท่ี  6.3 
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มติท่ีประชุม 

1. เห็นชอบใหทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่  7/2554  วาระท่ี  3. 3.1  เรื่องขอ

อนุมัติจัดจางการศึกษาแนวทางปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายโดยวิธีพิเศษเปนการจางที่

ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายท้ังระบบโดยวิธีตกลง

และใหคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษรวมท้ังคณะกรรมการตรวจรับการจางที่แตงต้ังในคราวประชุม

ดังกลาวเปนคณะกรรมการจัดจางและตรวจรับการจางโดยวิธีตกลงตามท่ีเสนอ  

2.  ใหสัตยาบันการดําเนินการที่คณะกรรมการจัดจางไดดําเนินการไปแลวทั้งหมด  

 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

 

 

(นางสาวมลิวัลย  นิลแสง) 

ผูจดรายงานการประชุม 

 

 

(นายวีระศักด์ิ  ขวัญเมือง) 

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย  

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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